



เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 58 ที่รอยัลคัลลิฟไฮเต็ลกรุ๊ป เมืองพัทยา พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558 พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.พาม วุฒิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากสมาชิกสภาขององค์การจำนวน 11 ประเทศ สมาชิกสมทบ จำนวน 8 ประเทศ และ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 3 แห่ง รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรจำนวน 6 คน ซึ่งเป็น(นำทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีเมค โดยประเทศไทยผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีเมคที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มขยายความร่วมมือขององค์การซีเมคกับคู่ภาคอื่นๆทั้งนี้และนอกภูมิภาค ซึ่งภายหลังพิธีเปิดการประชุมได้มีการประชุมเต็มคณะ เพื่อพิจารณาให้การรับรองแผนการดำเนินงานขององค์การในระยะต่อไป และเห็นชอบงบประมาณในการดำเนินงานขององค์การ ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การที่ ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ

นอกจากนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย 2 ประเด็น คือ ชิงนโยบาย ในหัวข้อ การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างพลเมืองมดลกในอนาคต และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จะเป็นการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคในทศวรรษต่อไป นับตั้งแต่การรวมตัวประชาคมเดียวกัน ทั้งนี้พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะได้รับเลือกให้เป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48 และมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค 2 ปี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการแสดง บทบาทนำด้านการศึกษาของไทยในภูมิภาคนี้ รวมถึงจะทำให้มีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายการพัฒนาการศึกษาไทยสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประชาคมโลกในอนาคต

สำหรับการประชุมสภาซีเมค ถือเป็นการประชุมสูงสุดขององค์กรซีมีโอ เพื่อกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 2 ปี...

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล / เมืองพัทยา



<http://www.chonburinews.com/Q1/thememenu.php?id=25220>